



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (ตำแหน่งมีผู้ถือครอง)

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้แจ้งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ให้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมินบุคคล  
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์  
จำนวน ๓ ชุด ( ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๒ ชุด โดยฉบับสำเนาให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น )  
ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาจัดส่งผลงานแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ได้ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์  
รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการประเมินบุคคลมีการลอกเลียนแบบผลงาน หรือมีส่วน  
การจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำผลงานอันเป็นเท็จ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้  
เป็นผลงานตนเอง หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง  
ของผู้ผ่านการประเมินบุคคล เว้นแต่การจ้างพิมพ์เอกสาร หรือจัดทำรูปเล่มเอกสาร สามารถทักท้วงได้  
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (ตำแหน่งมีผู้ถือครอง)  
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ )

ที่	ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ขอเสนอแนวคิด	สัดส่วนที่ตนเองปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติคุณธ์ จิวไม้แดง	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๖	ผลงาน : เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานเบิก - จ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน : คู่มือการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง	๑๐๐%	